

KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CẢNH (2/2/1908 - 2/2/2023)

Lãnh tụ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đóng góp tích cực vào việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Trong đó, sự ra đời của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ có ý nghĩa đặc biệt đối với phong trào công nhân Việt Nam và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong cả nước, trong đó có tổ chức Công đoàn tỉnh Thái Bình.

Chủ tịch đầu tiên của tổ chức Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2/2/1908 tại làng Diêm Điền, tổng Hộ Đội, huyện Thụy Anh (nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống yêu nước. Trong suốt quá trình bốn ba mưu sinh và tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh thấu hiểu nỗi thống khổ cũng như sớm nhận ra sức mạnh to lớn của đội ngũ công nhân lao động. Ngoài việc gây dựng tổ chức Thanh niên, đồng chí rất quan tâm gây dựng tổ chức Công hội trong công nhân. Sự ra đời của chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước vào tháng 3/1929 và Đông Dương Cộng sản Đảng vào tháng 6/1929 là kết quả của quá trình vận động công nhân mà đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những sáng lập viên giữ vai trò quan trọng.

Được phân công phụ trách công tác vận động công nhân và được giao nhiệm vụ đứng ra thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã xung phong đi "vô sản hóa", làm thợ quai búa ở Nhà máy cơ khí Carông, làm phu khuôn vác ở bến cảng để hòa mình với công nhân và giác ngộ cách mạng cho họ, gây dựng, củng cố một số cơ sở Công hội đỏ và trực tiếp lãnh đạo công nhân đấu tranh. Trước yêu cầu của phong trào công nhân, ngày 28/7/1929, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Đại hội đại biểu công nhân các tỉnh Bắc Kỳ tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội.

Đại hội quyết định thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được bầu làm Hội trưởng lâm thời, phụ trách tờ Báo Lao động, Tạp chí Công hội đỏ. Sự kiện thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ là mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, đứng ra dẫn dắt phong trào. Ngày 28/7 sau này được lấy làm ngày truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tưởng nhớ và tri ân công lao của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Với niềm tự hào là quê hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch đầu tiên của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình luôn nỗ lực phấn đấu, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh. Hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, hiệu quả được nâng cao, góp phần tích cực

Tưởng nhớ và tri ân công lao của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhiều phong trào thi đua như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giải việc nước, đảm việc nhà"... đều có dấu ấn của tổ chức công đoàn.



Đang hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14/10, thành phố Thái Bình).

Liên đoàn Lao động tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn tới đông đảo đoàn viên, người lao động với nhiều hình thức; không ngừng nâng cao trình độ học vấn, tay nghề và bản lĩnh chính trị cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Hàng năm, các cấp công đoàn trong tỉnh hỗ trợ từ 40 - 45 nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức chương trình "Tết sum vầy", tặng hơn 10.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, được các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động đánh giá cao như chương trình "Cảm ơn người lao động", bữa cơm đoàn viên, chương trình tuyên dương, khen thưởng đoàn viên, người lao động xuất sắc... Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh còn thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập; tổ chức các lớp tuyên truyền, giáo dục công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, mỗi năm trao tặng hơn 6.000 mũ bảo hiểm xe máy cho đoàn viên, người lao động. Chủ trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đến nay, Công đoàn tỉnh Thái Bình có 185.285 CNVCLĐ với 167.796 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt ở 1.647 công đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn luôn

chủ động nắm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động; tham gia giải quyết các vụ việc về quan hệ lao động; thường xuyên quan tâm để xuất chính sách về tiền lương, tiền thưởng, các chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, đã có 15 công đoàn cơ sở nâng mức ăn ca lên trên 18.000 đồng/bữa; chủ động tổ chức đối thoại, thương lượng để sửa đổi, bổ sung vào thỏa ước lao động tập thể những điều khoản có lợi hơn cho người lao động như các khoản phụ cấp, khen thưởng, chế độ nghỉ lương và thời giờ nghỉ ngơi...

Bà Phạm Thị Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 - 2/2/2023), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ dâng hương tại tượng đài và khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh để tri ân những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng. Đây là dịp để tuyên truyền về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đến đoàn viên, người lao động, lao động sáng tạo" trong công nhân viên chức và học sinh sinh viên. Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thái Bình luôn tự hào là quê hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Tri ân công lao to lớn và noi gương đồng chí, thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của CNVCLĐ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THU HOAI



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà Tết cho người lao động trong chương trình "Tết sum vầy" xuân Quý Mão 2023.

Đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Năm 2022 là năm đánh dấu nhiều đổi mới, sáng tạo của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, then chốt, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Thái Bình vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.



Khu vực trung tâm thôn Nam Ô Trinh, xã Thụy Trinh (Thái Thụy) được đầu tư xây dựng khang trang với hệ thống đường giao thông và đèn cao áp chiếu sáng giúp người dân đi lại thuận lợi.

Theo đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy: Năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh luôn bám sát, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, có nhiều nỗ lực, quyết tâm, đổi mới phương pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã tập trung, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, có mô hình, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao: ban hành 1 đề án, 1 chỉ thị, 10 quy định, quy chế, 18 kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo. Ban tổ chức cấp ủy các huyện, thành phố đã tích cực tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện chương trình công tác gắn với chương trình hành động, chương trình

công tác toàn khóa của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể hóa văn bản của trung ương, của tỉnh; triển khai xây dựng và hoàn thành 83 kế hoạch, quy định, quy chế... về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Để cụ thể hóa các nội dung Kết luận hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch với 10 nhóm giải pháp, 154 nhiệm vụ cụ thể giao các ngành, địa phương thực hiện. Trong công tác quy hoạch cán bộ

lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành Quy định số 08-QĐ/TU và các kế hoạch về công tác quy hoạch cán bộ để triển khai thực hiện với nhiều điểm mới về quan điểm, hệ số, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thực hiện quy hoạch bài bản, chặt chẽ; thực hiện đồng bộ, liên thông, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được xây dựng trên cơ sở quy hoạch cấp ủy. Việc thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị được tăng cường, thực

hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tạo điều kiện cho các cấp, các ngành thực hiện đạt hiệu quả cao. Thái Bình là 1 trong 5 tỉnh, thành phố được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt quy hoạch sớm nhất trong toàn quốc. Cũng trong năm 2022, toàn ngành tập trung tham mưu cấp ủy các cấp chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 bảo đảm tiến độ. Trong số chi ủy viên khóa mới, tỷ lệ tham gia lần đầu chiếm gần 35%; tỷ lệ nữ chiếm 42,6%; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 23,6%. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là ở chi

phần, đảng bộ cơ sở, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu chỉ đạo ứng dụng hiệu quả phần mềm "Số tay đảng viên điện tử"; phối hợp đánh giá kết quả 1 năm thực hiện phần mềm, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm để thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong Đảng bộ tỉnh. Thường xuyên cập nhật, bổ sung các nội dung về tổ chức xây dựng Đảng và cải tiến, hoàn thiện các chức năng, tiện ích của phần mềm. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; ban hành hướng dẫn, đơn đốc các cấp ủy, địa phương, đơn vị thực hiện Đề án. Năm 2022, toàn tỉnh có 148 chi bộ đảng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Nhiều mô hình chi bộ đảng ký đã bám sát khung tiêu chí của Đề án, định hướng nội dung xây dựng rất cụ thể, dễ nhận diện, sát với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương, đơn vị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo thẩm quyền tại 36 tổ chức cơ sở đảng thuộc 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đã tiến hành 9 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo thẩm quyền. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời động viên những nơi làm tốt, phát hiện hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu, rút kinh nghiệm, góp phần

Đồng chí Thái Thị Thu Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thái Thụy

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn 14 chi bộ thuộc các loại hình xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Các chi bộ đã tổ chức họp chuyên đề về nội dung đảng ký thực hiện; phân công cấp ủy, đảng viên, các đoàn thể trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ thực hiện các công việc trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Quá trình kiểm tra, đánh giá 14 chi bộ có chủ đề đảng ký thực hiện cơ bản bám sát, theo đúng lộ trình và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đoàn thẩm định của huyện tập trung thẩm định hồ sơ, làm việc trực tiếp tại cơ sở; kết quả đã có 7/14 chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu. Việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu bước đầu đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng một cách thực chất, cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà

Thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác nghiệp vụ xây dựng Đảng ở các cơ sở; qua đó phát hiện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế về mặt chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ vậy, công tác nghiệp vụ xây dựng Đảng của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể đã sắp xếp các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị của huyện bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nghiệp vụ công tác đảng viên được nâng lên; hồ sơ đảng viên cơ bản được bổ sung đầy đủ và được quản lý theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Hải

Đảng bộ huyện hiện có 83% đảng viên đang sinh hoạt ở các chi bộ đã cài đặt phần mềm "Số tay đảng viên điện tử"; 72% chi bộ áp dụng phần mềm vào sinh hoạt đảng hàng tháng. Trước, trong và sau sinh hoạt chi bộ, các đồng chí bí thư chi bộ thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BCTW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và bảo đảm đúng 5 bước sinh hoạt chi bộ trên phần mềm. Phần mềm đã được đồng bộ cài đặt, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trong huyện phấn khởi đón nhận, hưởng ứng tích cực, sử dụng hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt và các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng từng bước nâng cao góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Các nhiệm vụ thường xuyên được ban tổ chức cấp ủy các cấp thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023, toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng hiện nay, góp phần xây dựng Đảng bộ

tỉnh vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm cũng như của nhiệm kỳ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

ĐÀO QUẬN